



**โครงการสัมมนา เวทีการประชาเสวนาหาทางออก
“สานพลังประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย”
ณ โรงแรมพาวีเลียน จังหวัดสงขลา
(ฉบับร่าง ความคิดเห็นของประชาชนซึ่งจัดขึ้นที่
จังหวัดสงขลา ไม่ใช่ความคิดเห็นของผู้จัดสัมมนา)**

ที่	พลเมืองและการมีส่วนร่วมที่พึงปรารถนา	แนวทางไปสู่การมีพลเมืองและการมีส่วนร่วมที่พึงปรารถนานั้นเป็นเช่นไร	ใครเป็นผู้รับผิดชอบ	ตัวเราจะมีส่วนช่วยได้อย่างไร
1	มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตตนเองกระจายอำนาจ	-จัดตั้งกลุ่มให้แข็งแรงแล้วเชื่อมโยงกลุ่มเป็นเครือข่าย -เพิ่ม/จัดสรรงบประมาณให้กับสภาองค์กรชุมชน -จัดสรรงบประมาณให้ตรงความต้องการประชาชน		
	คุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษา	-รัฐสนับสนุนราคาผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น -เพิ่มการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพอย่างน้อยคนละ 3,000 บาท ต่อเดือน -มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษาให้ชัดเจน	รัฐบาล ชุมชน ท้องถิ่น ตนเอง	

		<p>-ให้ประชาชนได้รับการศึกษาพื้นฐาน ให้คนไทยทุกคนจบปริญญาโท</p> <p>-สมทบสวัสดิการ</p> <p>-นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้</p> <p>-หาวิธีนำยาเสพติดให้หมดจากสังคม โดยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>		
2	คุณธรรมจริยธรรม	-เปิดหลักสูตรสอนในโรงเรียนทุกระดับเรื่องหน้าที่พลเมือง		
ที่	การศึกษาที่พึงปรารถนา	แนวทางไปสู่การศึกษาที่พึงปรารถนา นั้นเป็นเช่นไร	ใครเป็นผู้รับผิดชอบ	ตัวเราจะมีส่วนช่วยได้อย่างไร
	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษา	<p>-คนในชุมชนร่วมเป็นกรรมการในสถานศึกษา</p> <p>ทุกภาคส่วนร่วมกำหนดนโยบาย การศึกษาระดับชาติ ตัวแทนในชุมชนร่วมจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น</p> <p>-โรงเรียนสามารถของงบประมาณโดยตรงได้เลย</p> <p>รัฐสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนอย่างเพียงพอ</p> <p>นักธุรกิจ ผู้ปกครองชุมชนสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนและมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณด้วย</p>	<p>รัฐบาล ก.ศึกษาฯ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ภาคเอกชน</p> <p>สถานศึกษา ผู้นำ</p> <p>ชุมชน ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>ร่วมเสนอความคิดเห็นเสนอแนะติดตาม สะท้อนความคิด และประเมิน</p>
1	บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ นำผู้เรียนเป็นตัวอย่าง แยกบทบาทผู้สอนกับผู้บริหารทางการศึกษา	<p>ส่งเสริมการทำวิทยฐานะที่ประเมินจากการเรียนการสอนมากกว่าเอกสาร โดยประชาชนร่วมประเมินการเรียนการสอนให้คนในชุมชนเข้าร่วมสมัครเป็นครู</p> <p>กำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพครู ทุก 5 วัน</p>		

		ให้ครูสอนเต็มที่ไม่สอนพิเศษ โดยเพิ่มค่าตอบแทนครู เพิ่มบุคลากรทางการศึกษา -หลักสูตรการศึกษาให้เป็น เหมือนกันทั้งประเทศและยังมี หลักสูตรเฉพาะท้องถิ่น โดยมี แผนชัดเจนระดับชาติเป็นของ ประเทศ ไม่เปลี่ยนแปลงตามการเมือง		
ที่	ผู้นำที่พึงปรารถนา	แนวทางเพื่อให้มีผู้นำที่พึง ปรารถนานั้นเป็นเช่นไร	ใครเป็นผู้รับผิดชอบ	ตัวเราจะมีส่วน ช่วยได้อย่างไร
1	สุจริต ทำเพื่อประโยชน์ สาธารณะ	-ปฏิรูประบบให้มีฐานข้อมูลการทำ หน้าที่ของผู้แทน ประวัติการ ทำงาน ฯลฯ โดยใช้เทคโนโลยีให้ เป็นประโยชน์เพื่อประชาชน สามารถเข้าถึงได้ -มีโรงเรียนประชาธิปไตยชุมชน เพื่อพัฒนาคนที่จะไปเลือกผู้นำ -มีกลไกสภาพลเมือง เพื่อให้ ประชาชนมาเรียนรู้และ ตรวจสอบ/ถอดถอน/ถ่วงดุลผู้นำ ได้ -นำกระบวนการประชาเสวนาไป ทำในหลาย ๆ พื้นที่		
2	มีภาวะผู้นำ มีศักยภาพ	-มีโรงเรียนผู้นำ สำหรับผู้ที่ ต้องการจะมาเป็นผู้นำ -สร้างโรงเรียนประชาธิปไตย ชุมชน ในชุมชนนั้นๆ ให้ชุมชนมี ส่วนร่วมในการสอน เพื่อให้ผู้ เลือกเลือกผู้นำที่ดีเข้ามา -มีฐานข้อมูลผู้ที่สมัครมาเป็น ผู้นำ เพื่อให้ทราบประวัติ -มีมาตรการพิเศษในการคัดเลือก ผู้สมัคร -มีสภาพลเมืองที่เข้ามาทำหน้าที่	หน่วยงานของรัฐ ชุมชน สภาพลเมือง ประชาชนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	เข้าชื่อถอดถอน

		<p>ตรวจสอบ มืองค์กรอื่นที่ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน เข้าไปอยู่ในสภาพเมืองด้วย</p> <p>-ระบบการถอดถอน ให้มีสมาชิกประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม</p> <p>ตรวจสอบด้วย</p>		
ที่	สังคมเป็นธรรม	แนวทางเพื่อให้มีสังคมเป็นธรรมนั้นเป็นเช่นไร	ใครเป็นผู้รับผิดชอบ	ตัวเราจะมีส่วนช่วยได้อย่างไร
1	ความเป็นธรรมทางการศึกษา	<p>-รัฐสนับสนุนให้เท่าเทียมกันทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่เล็ก</p> <p>-ออกกฎระเบียบการแต่งกายของนักเรียนและครู เหมาะสมกับพื้นที่</p> <p>-จัดระบบโรงเรียนให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน</p> <p>-ให้มีการหมุนเวียนสอนของครูระหว่างโรงเรียนในพื้นที่</p> <p>-จัดให้เรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี</p> <p>-มีคณะกรรมการคัดสรรมาตรฐานครู เช่น เพื่อคัดเลือกครูให้สอนตรงตามที่จบมา</p> <p>-พัฒนาบุคลากรครูให้ได้มาตรฐาน สอนหนังสือได้มาตรฐาน โดยไม่มีการแบ่งแยก</p> <p>-มีการประเมินทั้งครูและนักเรียนเพื่อการแข่งขันทั้งระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ</p> <p>-มีการตรวจสอบพฤติกรรม ผอ.ที่จะเข้ามาบริหารโรงเรียนก่อนเข้ารับตำแหน่ง โดยครูและคณะกรรมการศึกษา คณะผู้ปกครองร่วมกันตรวจสอบ</p>	ก.ศึกษา ก.วัฒนธรรม ก.พัฒนา ก.ประชาชน	ตรวจสอบและต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่ดีของครู

2	ความเป็นธรรมทางการเมือง	กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกระดับ เช่น ท่านละ 1 สมัย (ตามความเหมาะสม) กำหนดสัดส่วนอาชีพ ขนเผ่า ให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนในรัฐสภา มีสัดส่วนผู้หญิงร้อยละ 50 ทุกระดับ กำหนดให้คดีทุจริตไม่มีอายุความ เลือกตั้งผู้ว่า เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรักพื้นที่ มีความยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้	มหาดไทย ท้องถิ่น	ร่วมพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับความเป็นพลเมือง
3	กระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรม มีความเสมอภาคทางกฎหมาย	-กำหนดคุ้มครองผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาทั้งที่ไม่ผิดต้องมีการเยียวยาให้เหมาะสม -กระจายหน่วยงาน ก.ยุติธรรม ทุกจังหวัด -มีหน่วยงานหรือบุคคลที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางกฎหมายอยู่ที่สถานีตำรวจ (ไม่เป็นตำรวจ) รัฐให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่มีชื่ออยู่ใน พรก.ให้มีระบบตัดชื่อผู้ที่ไม่มีความผิดแล้วออกไปจากบัญชีนั้น ๆ -บังคับใช้และให้มีการปฏิบัติได้จริงและเท่าเทียมทุกระดับ	กรมคุ้มครองคดีพิเศษ	มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา
4	มีความเท่าเทียมทางการบริการสุขภาพและการรักษาพยาบาล มีการออกกฎหมายบริการทางสุขภาพที่มีความเป็นธรรม	-โรงพยาบาลของรัฐไม่ต้องออกนอกระบบ เพราะประชาชนจะไปใช้บริการเอกชนหมด และสถานพยาบาลของรัฐจะไม่มีคุณภาพ -จัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ให้เท่าเทียม เพียงพอ	ก.สาธารณสุข กรมบัญชีกลาง สปสช.	เข้ามีส่วนร่วม

		<ul style="list-style-type: none"> -ออกกระเบียบลงโทษแพทย์ที่มาสาย ไม่ตรงเวลา เช่น มีโทษปรับตามระยะเวลา -ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมจัดบริการทางสุขภาพ -ผลักดัน พ.ร.บ.ชดเชยผู้ที่ได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์ -รวมกองทุนรักษาพยาบาลไว้เป็นกองทุนเดียวกัน -ก.สาธารณสุขออกมาตรการให้ผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อให้มีแพทย์เพียงพอกับจำนวนประชาชน 		
	<p>ความเป็นธรรมทางด้านรายได้และอาชีพ ไม่มีหนี้สิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> -เก็บภาษีที่ดินตามอัตราก้าวหน้า -ให้ความเป็นธรรมกับการเช่าใช้ที่ดินพื้นที่สาธารณะ/รกร้าง ให้เท่าเทียมระหว่างนายทุนกับชาวบ้าน -ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีรายได้ -จัดสรรอาชีพให้ตรงตามการศึกษาที่จบมา -รัฐจัดสวัสดิการให้กับคนว่างงานให้มีที่ดินทำกิน -สนับสนุนกองทุนสัจจะ 1 บาท -สนับสนุนพนักงานการเกษตรที่เชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมการทำเกษตร และดูแลจนถึงเรื่องการแปรรูปผลผลิตให้เป็นเงินด้วย -มีการคาดการณ์ผลผลิตและการผลิตทางการเกษตร เพื่อหาตลาดรองรับ -ตรวจสอบโครงการหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท 	<p>ก.เกษตรฯ ฯลฯ</p>	

ที่	การเมืองใสสะอาด	แนวทางเพื่อให้มีการเมืองใสสะอาดนั้นเป็นเช่นไร	ใครเป็นผู้รับผิดชอบ	ตัวเราจะมีส่วนช่วยได้อย่างไร
1	การบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและจริงจัง	บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตั้งองค์กรควบคุมตรวจสอบ นักการเมือง ข้าราชการเป็นกลาง บูรณาการ ร่วมกันระหว่างประชาชน นักการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มจำนวนและอำนาจของ กกต.ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ หากพบการทำผิดให้มีการเร่งพิจารณาอย่างเร่งด่วน เพิ่มจำนวนพลเมืองในการตรวจสอบการเลือกตั้ง	ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่น ข้าราชการ สภามหาวิทยาลัย ผู้มีหน้าที่ออกกฎหมาย ส่วนผู้ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ฯลฯ	ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง โดยเคร่งครัด มีส่วนร่วมหาข้อมูลและแจ้งข่าว ใช้สื่อไอทีแจ้งข่าวสาร มีจิตอาสาเข้ามีส่วนร่วม เป็นตัวอย่างที่ดี
2	การให้การศึกษา	ให้การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบมีต้นแบบการเมืองสีขาว ให้ผู้นำศาสนา ผู้นำตามธรรมชาติเข้ามีส่วนร่วม	ผู้นำ สถานศึกษา เด็กและเยาวชน ฝ่ายปกครองท้องถิ่นและท้องถิ่น	เสนอ ก.ศึกษาให้บรรจุเป็นหลักสูตร เรียนรู้หาข้อมูล ศึกษาประวัติ ผู้สมัครฯ พุดคุยกันในครอบครัว และกระจายสู่ชุมชน
3	ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ประชาชนร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง	-มีโรงเรียนสอนนักการเมือง ก่อนรับสมัครเลือกตั้งเพื่ออบรม ขัดเกลารจริยธรรมคุณธรรม โดยมีการประเมินผลจากเจ้าของโรงเรียน (เป็นโรงเรียนของหน่วยงานรัฐ) เป็นหลักสูตรของนักการเมืองทั่วประเทศ (หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมภาคผู้นำ) ระดับท้องถิ่น (คนที่มา	กกต. ประชาชน ตำรวจ ทหาร ผู้มีจิตอาสา สื่อมวลชน ผู้นำตามธรรมชาติ ผู้นำศาสนาประชาชน ทุกภาคส่วน นักการเมือง สถาบันการศึกษา	นำเรียนผู้นำศาสนา พุดคุยหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจและเผยแพร่กับคนอื่นๆ ให้ทราบโดยผ่านพิธีกรรมทางศาสนา

		เรียนจบอย่างน้อย ม.6) และระดับชาติ (จบอย่างน้อยปริญญาตรี) เป็นหลักสูตรที่สามารถเรียนทางไกลได้อย่างน้อย 4 ปี -มีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผู้สมัครด้วย -มีองค์กรตรวจสอบและติดตามโดยประชาชนได้เข้าร่วมตรวจสอบมากขึ้น ให้ความรู้กับประชาชนโดยสื่อที่ไม่เลือกข้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องเป็นความจริง		ใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาช่วย ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงเสียเอง เป็นแบบอย่างที่ดี สอดส่องการประพฤติไม่ชอบ
4	การถอดถอนผู้นำและนักการเมือง	-ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจถอดถอนผู้นำ โดยมีโทษทางอาญายึดทรัพย์ ตัดสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิต ถอดถอนออกจากตำแหน่ง -มีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงโดยปปช. -ตรวจสอบแล้วคืนข้อมูลให้ประชาชน		
ที่	ความสามัคคีปรองดอง	แนวทางเพื่อให้มีความสามัคคีปรองดองนั้นเป็นเช่นไร	ใครเป็นผู้รับผิดชอบ	ตัวเราจะมีส่วนช่วยได้อย่างไร
1	ความสามัคคีในสถาบันครอบครัวเพราะคนในครอบครัวไม่ค่อยมีโอกาสสามัคคีกัน ครอบครัวดี ชุมชนจะดีขึ้น	-ให้เวลา มีโอกาสพบปะกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน ไว้วางใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน -สร้างประชาธิปไตยในครอบครัว เคารพกันระหว่างพ่อแม่ลูก ไม่ใช่พ่อแม่เป็นใหญ่เท่านั้น	ทุกคนในครอบครัว	พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก
2	ประชาชนมีเวทีพูดคุยกัน โดยมีสภาพลเมืองทุกระดับ	-เริ่มจากชุมชนโดยมีตัวแทนมาพูดคุยกัน เรื่อยมาถึงระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค และ	พลเมือง ผู้นำ รัฐบาล (สนับสนุนงบประมาณ)	เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ร่วมแสดงความ

	<p>สภาคู่ขนาน ทำงานนโยบายและตรวจสอบได้</p> <p>สภาที่ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง</p>	<p>ประเทศ</p> <p>-มีการสานเสวนาในประเด็นต่างๆ ของพื้นที่นั้น ๆ</p> <p>-รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนสภาพลเมือง เช่น ค่าใช้จ่ายการเดินทาง</p>		<p>คิดเห็นในกลุ่มต่างๆ</p> <p>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและประสบการณ์</p>
3	<p>มีความเท่าเทียมกันในทุกศาสนา เช่น ใน 3 จังหวัดภาคใต้มีวันหยุดเฉพาะทางศาสนาในพื้นที่นั้น</p>	<p>-มีการแต่งกายตามวัฒนธรรม เช่น ผู้หญิงสวมฮิญาบ ผู้ชายนุ่งกางเกงขายาว เด็กนักเรียนใส่ชุดตามศาสนา</p> <p>-รัฐบาลประกาศวันหยุดเพื่อประกอบศาสนากิจ</p> <p>รัฐบาลแจกชุดนักเรียนที่เป็นตามหลักศาสนา</p>	<p>รัฐบาล ก.ศึกษาธิการ</p> <p>กรมการศาสนา</p>	<p>สนองนโยบาย</p> <p>กรมการศาสนา</p>